

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.20 บาท มีทิศทางแข็งค่าขึ้น คาดกรอบ 33.15-33.25 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.20 บาท แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.25 บาท แนวโน้มเงินบาทอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 33.15-33.25 บาท

\* นายจิตติพล พุกษามาธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินโลกกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) หุ้นสหรัฐ S&P500 ปรับตัวขึ้น 0.3% หุ้นยุโรป Euro Stoxx 600 ปรับตัวสูงขึ้น 0.5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวสูงขึ้น 74.5 (+1.0%) โดยทั้งหมดมาจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และความกังวลกับการกีดกันทางการค้าอิหร่าน

ตลาดที่มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นมากที่สุดคือ ฝั่งของยุโรปและจีน นักลงทุนก็มีความกังวลกับสงครามการค้าลดลงอย่างมาก แม้สหรัฐจะประกาศรายชื้อสินค้า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ที่จะโดนกำแพงภาษี 25% แต่การที่ธนาคารกลางจีนออกมาส่งสัญญาณว่าจะดูแลค่าเงินหยวนถ้าอ่อนค่าผิดปกติ ก็ทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้น

ขณะที่การอ่อนตัวของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปจากสงครามการค้าดูจะไม่มากอย่างที่กังวล เช่นเศรษฐกิจเยอรมันอาจชะลอตัวลงมาที่ระดับ 2.0% ในปีนี้ จาก 2.5% ในปีก่อนซึ่งถือว่าไม่กดดันทวีปยุโรป และธนาคารกลางยุโรปไม่จำเป็นต้องเปิดสงครามค่าเงินเข้าสู่ และไม่จำเป็นต้องมีนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจ

ปัญหาสุดท้ายคือยังมีประเทศที่ไม่สามารถต่อกรกับสหรัฐได้ เช่นตุรกีที่โดนกีดกันทางเศรษฐกิจ หรืออาร์เจนตินาที่พบปัญหาสภาพคล่องจากดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น เชื่อว่าถ้าตลาดลดความกังวลกับสองปัญหานี้ลง ก็พบว่าตลาดเกิดใหม่ไม่ได้แย่อย่างที่กังวล

เขากล่าวว่า สำหรับวันนี้จะมีการประกาศผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงบ่าย เราเชื่อว่า “คงอัตราดอกเบี้ย” ไว้ที่ระดับ 1.50% ตามเดิม แต่มองผลการประชุมน่าจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ในครั้งนี้เรามองว่าน่าจะมีคณะกรรมการ “อย่างน้อยหนึ่งท่าน” ที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยหนุนให้เงินบาทแข็งค่าได้ในวันนี้

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.16 บาท จากวานนี้ 95.33

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,225.95 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 405.91 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 33.224 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS